
Skólaráðsfundur 10. október 2013 

Mættir voru: Svanhildur, Júlía (kennarar), Eðvarð Þór (skólastjórnandi) Sandra 
Óskarsd.(nemandi), Þórey Guðný og Sara Dögg (foreldrar). 

Fundarmenn boðnir velkomnir.  Fundarmenn kynntu sig. 

Farið var yfir áherslur í skólastarfi: 

ü Útikennsla 
ü Samræmd könnunarpróf 
ü Ný teymi (Sjálfsmat - Námskrá - Útikennsluteymi) 
ü Foreldrafundir (umsjón - lestrarstefna - stærðfræðiferlar) 
ü Myllubakkaskóli er einn þriggja skóla sem er í úttekt hjá 

Menntamálaráðuneytinu.  Úttekt fer fram dagana 28. - 30. október.  Meira 
og minna öll starfsemi skólans til skoðunar 

ü Skólaferðir. Farið yfir stærri og smærri ferðir á skólaárinu 
ü Útivistardagurinn (Ljósanótt) 
ü Umbun fyrir ástundun í desember og maí líkt og í fyrra 
ü Sérkennsla breytingar og áherslur 
ü Foreldrafélagið 
ü Ipad væðing. 9. bekkur fær Ipad eftir áramót 
ü Forvarnardagurinn 9. október 
ü Leikrit fyrir nemendur í 1. og 2. bekk.  Ella umferðartröll 
ü Forvarnir og umræða um góða fyrirlestra 
ü Fjárhagur skólans 
ü Skólaráð tekur út skólanámskrá og skóladagatal 
ü Farið yfir stöðu vegna forfalla og forfallakennslu.  Hvoru tveggja í góðu 

ásigkomulagi 
ü PBS umræða. Gabríela Sigurðardóttir kynnti niðurstöður síðastliðinna ára 
ü Farið yfir viðhaldsframkvæmdir við skólann 
ü Kálfarnir farnir 

Önnur mál:  Svanhildur spurði út í Heilsueflandi skóla.  Ákvörðun um hvort 
skólinn fari í slíka vinnu verður tekin á næsta skólaári.  Rætt um aðstöðu fyrir 
unglinga í frímínútum og hádegishléi.  Ákveðið að skoða það mál með lausn í 
huga 

Fleira ekki gert fundi slitið, EÞE 

 


